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สื่อ ประเด็นข่าว 

 รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต 

นสพ.ทุกฉบับ 
(29 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร เผยสมเด็จพระบรมฯ ทรงห่วงใยพสก

นิกร สั่งเพิ่มอาหารพระราชทานให้เพียงพอกับคล่ืนมหาชนสักการะพระบรมศพเป็นวันแรก 29 ต.ค.  

    -แพทย์ในพระองค์ เผยว่า ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงห่วงใยในสภาวะจิตใจของพสกนิกร พระองค์ทรง

มีรับสั่งให้แผนกแพทย์ในพระองค์ฯ เข้าไปสมทบกับกองแพทย์หลวงอีกจ านวนหนึ่ง ด้วยการไปตั้งเต็นท์คอยดูแล

รักษาประชาชนท่ีล้มป่วย บริเวณประตูวิมานเทเวศร์ ตรงข้ามลานจอดรถกองพระราชพิธี  
    -ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ได้จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 

รัชกาลที่ 9 นานาชาติกล่าวยกย่อง-เชิดชู ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมจัดสร้างพระเมรุมาศยิ่งใหญ่สมพระเกียรต ิ

นสพ.ทุกฉบับ 
(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว คล่ืนมหาชนจากท่ัวประเทศมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังล้นหลาม วันแรกของการเข้ากราบถวายสักการะ

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบ้ืองหน้าพระบรมโกศ ต้องร่นเวลาเปิดให้เข้าตั้งแต่ตี

ห้า ด้านส านักพระราชวัง ยกเลิกบัตรคิว ให้ประชาชนเข้าแถวต่อคิวได้เลย 
   -ส านักพระราชวัง สรุปยอดประชาชนท่ีมาถวายสักการะพระบรมศพวักแรก มีจ านวนท้ังสิ้น 29,480  คน และมี
ประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบ าเพ็ญพระราชกุศล สรุปยอดเป็นเงินจ านวน 1,646,720 บาท 
   ด้านผู้ว่าฯ กทม.เตรียมประสานส านักพระราชวัง  ขยายเวลาเข้าสักการะพระบรมศพถึงเท่ียงคืน เหตุคนมามากเกิน  
    ด้าน พล.ต.ท.อ านวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. แจงเรื่องแต่งกาย ไม่มีรองเท้าหุ้มส้น  ก็ให้ถอดรองเท้าเข้าได ้
เตรียมจัดระเบียบเต็นท์อาหาร เคลียร์พื้นท่ีรองรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ  ขณะที่ นันยางเปิดบูธให้ยืมรองเท้าใส่เข้า

สักการะพระบรมศพ 
   -ส านักพระราชวังแจ้งว่า หลังจากการพระราชพิธีทางบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน) ผูท่ี้มีความ

ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพร่วมบ าเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถ
แสดงความจ านงขอเป็นเจ้าภาพได้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
   -โฆษกรัฐบาล แจ้งให้ประชาชนทยอยเข้ามาสักการะไม่ต้องเร่งรีบ เพราะเปิดให้เข้าสักการะพระบรมศพอีกนาน   

    -พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. ให้กรมแพทย์ทหารอากาศเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก  จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

กองทัพอากาศ เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันท่ี  29  ต.ค.เป็นต้นไป โดยโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ตั้งอยู่
ด้านทิศเหนือของสนามหลวง ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศไว้ภายใน สามารถรองรับผู้ป่วยได้  14  เตียง เปิดให้บริการ
ประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. 

 การด าเนินงานของ สธ. 

บ้านเมือง มติชน 
(29 ต.ค.59) 

 -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER 

ONE พร้อมด้วยทีมผู้บริหารกรมสุขภาพจิตซึ่งได้มาร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี ณ เต็นท์มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า ได้มาร่วมแจกอาหาร ขนมปังและน้ าดื่มแก่ประชาชนท่ีมา

น้อมถวายความอาลัย และยังได้กล่าวแนะน าประชาชนท่ียังอยู่ในความเศร้าโศก เสียใจ ให้พยายามดึงสติกลับมา ให้

ค าม่ันสัญญาที่จะท าความดีและด าเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าให้เป็น

พลังท าความดีท่ีทุกคนสามารถท าได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากท่ีสุด     
เว็บไซต์คมชัดลึก 

(30ต.ค.59) 
สยามรัฐ 

(31 ต.ค.59) 

 
 

   -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ีเดินทาง

ไปถวายราชสักการะพระบรมศพ พบว่าประชาชนเกิดอาการท้องเสียทุกวัน ส่วนใหญ่พบในช่วงเช้าจนถึงเท่ียงคืน จึง

ขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของมือ อาหารและน้ าดื่ม  แนะประชาชน ท้องเสีย ห้าม

กินยาหยุดถ่าย ชี้จะท าให้เชื้ออยู่ร่างกายนานอาการอาจรุนแรงขึ้น แนะดื่มผงน้ าตาลเกลือแร่แทนน้ า  
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สยามรัฐ 
(31 ต.ค.59) 

 

  -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส.  กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลรายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

การแพทย์และสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ   ท้ังไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ทุกวัน  อย่างไรก็ตามตั้งแต่ 29 ต.ค.

59 เป็นต้นไป ซึ่งส านักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพฯ  ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหา

ปราสาท  คาดจะมีผู้เดินทางไปร่วมจ านวนมาก จึงเสี่ยงท่ีเชื้อไวรัสไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาด   ทั้งนี้ ผู้ท่ีก าลัง

ป่วยไข้หวัด-หวัดใหญ่ ให้งดเดินทางชั่วคราว งดออกก าลังกาย และนอนพักอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะหาย ป้องกันแพร่เชื้อสู่

ผู้อ่ืน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่คลุกคลีใกล้ชิดคนอ่ืน ทานอาหารมีประโยชน์ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
ผู้จัดการออนไลน ์

(30 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ บูรณาการการท างาน “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และ
สาธารณสุข” ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังรัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ พร้อมดูแลประชาชนท่ีมาถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์ 

โดยแนะประชาชนเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 

New)108 
(31 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้เผยแพร่ 5 ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุ ที่จะเข้าสักการะพระ

บรมศพ เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มประชาชนสูงวัยดังต่อไปนี้    1. ควรให้ผู้สูงอายุนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2. 

ในกรณีท่ีผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัว ควรเตรียมยาท่ีต้องทานมาด้วย 3. ควรรับประทานอาหารให้อ่ิม ไม่ควรอดอาหาร 4. 

ควรพกร่มหรือเก้าอี้นั่งท่ีพับได้ให้ผู้สูงอายุ และ 5. หากผู้สูงอายุเป็นลม ให้รีบขอความช่วยเหลือท่ีจุดปฐมพยาบาล 

 ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

มติชน 
(30 ต.ค.59) 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช พระราชทานพระราชด าริเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2528 ให้หน่วยงานต่าง  ๆร่วมกันปรับปรุงบึงมักกะสัน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีกักเก็บน้ า ช่วยในการระบายน้ าในหน้าฝน และบรรเทาสภาพน้ าเสียในคลองสามเสน  โดย

พระราชทานค าแนะน าให้ใช้ผักตบชวา มีคุณสมบัติดูดซับความโสโครกและสารพิษจากแหล่งน้ าเน่าเสีย มาท าหน้าที่

เป็นเคร่ืองกรองน้ าธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2530-2531 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดท าโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริดังกล่าว อาทิ  การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคล าไส้ในบึงมักกะสัน โดยเก็บตัวอย่างน้ าในบึงมักกะสัน  หลัง

การบ าบัดน้ าเสียตามพระราชด าริแล้วมาตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคล าไส้เป็นระยะ  ๆ ผลการตรวจพบเชื้อโรคสาเหตุท า

ให้เกิดอหิวาตกโรค รวมท้ังเชื้อก่อโรคล าไส้และกระเพาะอาหารอักเสบชนิดไม่รุนแรงอ่ืน  ๆ  
    นอกจากนี้ยังศึกษาชนิดและความชุกชุมของยุงพาหะในบึงมักกะสัน เป็นการส ารวจลูกน้ ายุง และยุงตัวเต็มวัยในบึง
มักกะสันและบริเวณใกล้เคียง ในระหว่างเดือนธันวาคม 2530- กรกฎาคม 2531  ยุงที่พบเกือบท้ังหมด คือมากกว่า
ร้อยละ 90 เป็นยุงร าคาญกัดกินเลือดในเวลากลางคืน  ท าให้ลดจ านวนลงได ้ถ้าท าให้น้ าใต้ถุนบ้านสะอาดขึ้น โดยการ

ไม่ท้ิงขยะไว้ใต้ถุนบ้านและมีการระบายน้ าที่ด ี   ส่วนยุงชนิดอ่ืนท่ีส าคัญท่ีพบคือ ลูกน้ ายุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
ในภาชนะน้ าขังในบ้าน 

New)108 
(31 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว นพ.สมนึก อร่ามเธียรธ ารง ผอ.รพ.สงฆ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานเงินส่วนพระองค์แก่ รพ.สงฆ์ทุกเดือน เดือนละ 100 ,000 บาทเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและ

สามเณรอาพาธ มาตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 30 ปีแล้ว  โดยรพ.สงฆ์ได้ประชุมหารือกัน  และมี

มติว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันพฤหัสฯ เวลาบ่าย 2 โมงตรง   พวกเราจะสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 

1 ปี  สิ่งท่ีพวกเราท าถือว่าน้อยนิดมาก ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งท่ีพระองค์ท่านทรงมอบให้  

เว็บไซต์ไทยโพสต ์

(31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี  กรม สบส.กล่าวว่า กรมสบส.น้อมน าพระราชด ารัสในหลวง ที่ทรง

ห่วงใยปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันประชาชน คุมเข้มมาตรฐานคลินิกทันตกรรมกว่า 4 ,500 แห่งท่ัวประเทศ ให้

ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ก าหนดทุกแห่งต้องมีหม้อนึ่งความดันอบฆ่าเชื้อ     

ผู้จัดการสุดสัปดาห ์
(29 ต.ค.59) 

   -เสนอบทความ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ คือ "น้ าพระทัย" จาก "พระบรมวงศานุวงศ์" ในการพระ

ราช ทานอาหารเคร่ืองดื่ม รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่พสกนิกร  ท าให้นึกถึงค าว่า "ราชประชาสมาสัย" ท่ีถือ

ก าเนิดข้ึน เม่ือคร้ังท่ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไปในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สถานพยาบาลพระประแดง เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2501 จนการ

ก่อสร้างเป็นท่ีเรียบร้อย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า "สถาบันราชประชาสมาสัย" ก่อนท่ี

พระองค์จะเสด็จฯเปิดสถาบันฯอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2503  ค าว่า "ราชประชาสมาสัย" มาจากการ

สมาสค า "ราช -ประชา-สม-อาสัย" อันความหมายว่า ราชาและประชาชนอาศัยซึ่งกันและกัน 

ผู้จัดการสุดสัปดาห ์   -เสนอบทความ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงฟื้นฟูการศึกษาแพทย์แผนไทย 
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 ท าดีเพื่อพ่อ 

เดลินิวส์ คอลัมน์    

 คุณหมอขอบอก 
(29 ต.ค.59) 

  -เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันท่ี 5 ธ.ค. 2559 ท่ี

โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลท่ัวไป ทั่วประเทศ   
    -นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี รองผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยผอ.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ

แพทย์ แนะน าการเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด 

ไทยรัฐ 
(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว ท่ี รพ.เทศบาลเมืองปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายฤทธิชัย ศรีเมือง  รองนายกเทศมนตรี เปิด
โครงการ “เปลี่ยนโทมนัสเป็นพลัง ดูแลประชาชนให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชปลอดโรคภัย” ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที ่
อสม. รวมพลัง ลงพื้นท่ีไปส ารวจสอบถามประชาชนในการเฝ้าระวังโรคท่ีเกิดจากยุงลาย รวมท้ังการป้องกันการเกิด
ภาวะซึมเศร้าของประชาชนเป็นเวลา 3  วัน คือวันท่ี  28-30  ต.ค. แล้วรายงานไปยัง สสจ.นครศรีธรรมราชเพื่อ

แก้ปัญหาต่อไป 
  -ท่ีด่านชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล นายซาบีดี อับดุลราสัก ผู้บริหาร รพ. KMC รัฐเคดาห์ ประเทศ
มาเลเซีย น าคณะแพทย์และพยาบาลจ านวน  160 0 คน ปั่นจักรยานข้ามชายแดนเข้ามาให้บริการรักษาชาวบ้านฟรีท่ี
มัสยิดนูรุ้ลฮาลีม   ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล  โดยมีชาวบ้านมาเข้าคิวรับการรักษากว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด เจ็บ
คอ ปวดเมื่อยร่างกาย  ซึ่งการเข้ามารักษาชาวบ้านคร้ังนี้ถือเป็นการท าความดีถวายเป็นพระราชกุศล   

เว็บไซต์ไทยรัฐ 
(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ใช้ความสามารถแต่งเพลง "น้ าตาก้อน

ดิน" ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมช่วยสร้างขวัญก าลังใจคน

ไทย 
   ส าหรับนพ.ณรงค์ แผลงศร ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่    จ.อุบลราชธานี ใช้เวลาว่างจาก

งานมาจัดรายการวิทยุชุมชนคล่ืนดีศรีตระการ คลื่น FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์ เวลา 06.00-07.00 น. และ เวลา 

20.00-23.00 น. และเคยแต่งเพลงเหนื่อยไหม ให้เสถียร ท ามือ น าไปขับร้องในอัลบ้ัมอยู่ท่ีไหนก็เหงา พร้อมเคย

ได้รับรางวัลครุฑทองค าข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551 ด้วย 

 นโยบายการมอบของขวัญปีใหม่ 

เดลินิวส ์มติชน  
แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ 

สยามกีฬา 
ผู้จัดการออนไลน ์
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

(30 ต.ค.59) 

 
 

  -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2559 เรื่อง

การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยระบุว่า กรณี

ข้าราชการชั้นผู้น้อยมีการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นการสร้าง

ทัศนคติท่ีผิด เป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 8 ม.ค. 2540 ให้ลดวิธี

ปฏิบัติดังกล่าว    ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ ให้แสดงความยินดี ปรารถนาดี โดยใช้บัตรอวยพรหรือ

ลงนามในสมุดอวยพรแทน ห้ามเรี่ยไรเงินหรือใช้เงินสวัสดิการส่วนรวมมาซื้อของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด 

หากฝ่าฝืนมติ ครม.ปี 2540 เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่ง ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

 รพ.พัทลุงนัดเคลียร์คลอดทารกดับ 

มติชน เว็บไซต์เดลินิวส ์
(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว กรณีแพทย์เวร รพ.พัทลุง ท าคลอดนางสาวเอ (นามสมมุต)ิ แม่วัย 17 ปี และศีรษะของทารกขาดออก

จากร่าง ทางญาติได้เข้าแจ้งความด าเนินคดีกับแพทย์เวรเจ้าของไข้ พร้อมท้ังเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับศูนย์

ด ารงธรรม เรียกร้องขอค่าเสียหายให้ครอบครัวท่ีต้องสูญเสียบุตรไป และขอให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องออกมาแถลง

ข้อเท็จจริงกับญาติพี่น้องนั้น 
    นายลออ วงษ์เวช อายุ 49 ปี ผู้ท่ีท าหนังสือร้องทุกข์ เผยว่า สสจ.พัทลุงได้นัดหมายให้เดินทางไปคุยกันท่ี

โรงพยาบาลพัทลุง ในวันจันทร์ท่ี 31 ตุลาคมนี้ โดยตัวแทน สสจ.พัทลุงรับปากท่ีจะเคลียร์ให้จบในวัน  โดยนพ.ธนิต 

เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง ร่วมเจรจาด้วยตัวเอง  ทั้งนี้ ท่ีผ่านมา 2 วัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลพัทลุงต่างให้ความสนใจดูแลเป็นอย่างด ี
     ด้านนางสาวเอ ได้ ออกจากโรงพยาบาลกลับไปนอนพักฟื้นทีบ้่าน ส่วนหลานที่เสียชีวิตนั้น ทางโรงพยาบาลได้เก็บ

ไว้จนกว่าจะเจรจากันเรียบร้อย  

 โพสต์ดูถูกทันตาภิบาล 

มติชน     -เสนอข่าว มีการแชร์เนื้อหาในโซเชียลมีเดีย กรณีพจเฟซบุ๊กดัง "หมออนามัยขี้ mouth" ระบุว่า มีทันตแพทย์คน
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(31 ต.ค.59) หนึ่ง โพสต์ข้อความเล่าเรื่องปัญหาการท าฟัน ว่า  ได้รับรักษาท าฟันให้กับผู้ป่วยรายหนึ่ง  ซึ่งทราบว่าเคยท ากับหมอท่ี

คลินิกต่างจังหวัด โดยเพจดังกล่าวระบุว่า  ช่างเป็นหมอท่ีไร้จรรยาบรรณ และขอให้ท าใหม่ และจากการพูดคุยกับ

เพื่อนๆ แพทย์  เห็นตรงกันว่า ไม่น่าจะท าโดยฝีมือทันตแพทย์ น่าจะเป็นทันตาภิบาล ซึ่งมีความรู้ด้านการท าฟันแค่

พื้นฐาน แต่กลับมีบางคนไปเปิดคลินิกท าฟันท่ีผิดกฎหมาย  ปรากฏว่าหลังจากมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าว ทันตาภิบาลซึ่ง

ท าหน้าที่ดูแลทันตสุขภาพเบ้ืองต้น  ออกมาแสดงไม่พอใจ และเรียกร้องให้ทันตแพทยสภาด าเนินการทันตแพทย์ท่ีดู

ถูกวิชาชีพอื่นๆ  ล่าสุดเครือข่ายทันตาภิบาล 77  จังหวัด เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ปลัด สธ.ในวันท่ี 1 พ.ย.นี้  

    -ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้ก าลังตรวจสอบว่าทันตแพทย์ท่ีโพสต์ลักษณะนี้เป็น

ใคร จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน หากทราบแล้วจะเรียกเข้ามาสอบถามทันที ข้อความท่ีโพสต์ออกไปค่อนข้าง

สร้างความเข้าใจผิดและไม่เหมาะสม เนื่องจากประเด็นที่ต้องการเตือนประชาชนในการรับบริการทันตกรรมท่ีไม่ได้

คุณภาพ แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใคร จึงไม่ควรไปกล่าวอ้างว่าเป็น ทันตาภิบาล 
       ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันมีทันตาภิบาลกว่า 7 ,000 คนกระจายลง

ในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยกว่า 50 ปีท่ีผ่านมา  ทันตาภิบาลได้ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้ 

โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลท่ียังไม่มีทันตแพทย์ไปประจ า ซึ่งท างานเน้นเชิงป้องกัน   จากกรณีท่ีเกิดข้ึน  หากมีทันตาภิ

บาลหรือบุคคลท่ีไม่ใช่ทันตแพทย์ไปให้การรักษาในคลินิกเอกชนจริง มีความผิดตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพ

ทันตกรรม พ.ศ.2537 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30 ,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และทันตแพทย์เจ้าของคลินิก

จะมีความผิดด้วย อาจได้รับโทษพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ 

 เหมืองแร่ทองค าอัครา 

ประชาชาติธุรกิจ 
(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ขอทบทวนอ านาจ พ.ร.บ.แร่ สั่งปิดเหมืองทองอัคราฯได้

หรือไม่ หลัง พลิกต าราแล้วไม่พบ พ.ร.บ.ฉบับไหนสั่งปิด เหมืองได้ เตรียมตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแร่ นายกฯ

นั่งประธาน ขึ้นมาท าหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนแม่บท กรอบการบริหารจัดการแร่ในประเทศ รวมไปถึงการก าหนด

พื้นท่ี หลักการส ารวจแร่ให้มีความครอบคลุมมากข้ึน ทั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ทั้งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

    ด้าน บ.อั คราฯได้ส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนรอบเหมืองท้ัง 29 หมู่บ้าน พบว่าชาวบ้าน 88% 

พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก ท่ีให้เหมืองอยู่ร่วมกับชุมชนต่อไป และกว่า 93.6% ไม่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  

กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์

จับกระแส 
(31 ต.ค.59) 

  -กล่าวว่า กรณีเหมืองทองชาตรี จ.พิจิตร ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  ได้ถูกมติ ครม. สั่งยกเลิก

ประทานบัตร และจะไม่ต่ออายุโรงประกอบโลหะกรรม ที่เป็นหัวใจส าคัญในการถลุงแร่ทองค า เพราะปัญหาความ

ขัดแย้งภายในชุมชน เนื่องจากมีชาวบ้านเพียงส่วนหนึ่งกล่าวว่า  ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองทองค าอย่างรุนแรง    

โดยหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริง และมีผลพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล   ก็สมควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้อง

เร่งปิดเหมือง   แต่หลังผ่านผ่านไปเกือบ 1 ปี คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม  ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน 
     ดังนั้นทางออกท่ีดีท่ีสุด รัฐบาลควรจะยึดหลักการของกฎหมาย หากไม่สามารถหาหลักฐานเอาผิดได้ ก็ควรจะให้

ด าเนินการต่อ แต่เพิ่มกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวดข้ึน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และ

ภาครัฐควรจะร่วมมือกับทาง อัคราฯ เยียวยาผู้ป่วยในพื้นท่ี  แม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากเหมืองก็ตาม เพราะเหมืองจะต้อง

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมท้ังลงพื้นท่ีท าความเข้าใจกับกลุ่มต่อต้าน ลดความขัดแย้งกับชุมชนควบคู่กันไปด้วย 
      ปัญหาดังกล่าวจะจบอย่างไร จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้ ว่าผลการหารือระหว่าง นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.

อุตสาหกรรม กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหานี้อย่างไร แต่

สุดท้ายรัฐบาลจะต้องเข้ามาเป็นตัวกลางลดความขัดแย้ง ประสานผลประโยชน์ระหว่างเหมืองกับชุมชน เพื่อให้ปัญหา

ยุติลงก่อนท่ีจะบานปลาย จนส่งผลต่อความเชื่อม่ันทางการลงทุนของประเทศ 

 

 ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

บ้านเมือง 
(29 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนกลุ่ม

ชาวไร่ยาสูบกล่าวตามท่ี ครม.มีมติเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม ผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...  กลุ่มชาวไร่

ยาสูบเหนือ-อีสาน-กลางและสมาคมการค้ายาสูบไทย ตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก (โชห่วย) เห็นว่า 

ร่างกฎหมายยังขาดความสมดุล มีมาตรการสุดโต่งหลายประการ และหลายมาตรการไม่ช่วยแก้ปัญหาการสูบบุหรี่อย่าง
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แท้จริง จึงเรียกร้องให้ สนช.แก้ไขมาตราท่ียังมีปัญหาก่อนออกบังคับใช้เป็นกฎหมาย 
    ร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้อ านาจดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในการออกกฎหมายลูกในภายหลังโดยไม่ต้องผ่าน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จ านวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมาก นอกจากนี้ยังกีดกันสมาคมชาวไร่ยาสูบ ยกตัวอย่างเช่น 

มีการก าหนดนิยามค าว่า "ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง" ท่ีระบุอย่างชัดเจนถึงสมาคมของชาวไร่ สมาคมผู้เพาะบ่มใบยาหรือแม้แต่

สมาคมกลุ่มผู้ค้าปลีกยาสูบ และห้ามผู้มีส่วนเก่ียวข้องด าเนินกิจกรรมหลายประการ รวมถึงการตัดโอกาสในการท า

กิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งไม่เก่ียวข้องกับเรื่องสุขภาพเลย 

มติชน  
คอลัมน์ เดินหน้าชน 

(30 ต.ค.59) 

   -กล่าวว่า ดีใจเพราะคณะรัฐมนตรีเพิ่งไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ท่ีเอาสาระส าคัญของ พ.ร.บ. 

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.  2535  และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2535มารวมไว้

ด้วยกัน        แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ท่ีเน้นคุ้มครองสุขภาพอนามัยของคน โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ต้องการลดจ านวนนักสูบหน้าใหม่   
      สาระส าคัญคือ ก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ท่ีจะซื้อจาก 18  ปี เป็น  20  ปี ห้ามแจกจ่ายให้ทดลอง ห้ามการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด ห้ามโฆษณาแฝง      และท่ีกลุ่มคุ้มครองสุขภาพประชาชนรณรงค์กันมานานคือ "ห้ามแบ่งบุหรี่มวน
ขาย" ก็อยู่ในกฎหมายฉบับนี ้
     หลังจากนี้ ต้องฝากความหวังไว้ท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพราะอย่าลืมว่าธุรกิจบุหรี่มีเม็ดเงินมหาศาล ต้อง

พยายามดิ้นอีกเฮือกเพื่อย้ือหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของกฎหมาย การวิ่งล็อบบ้ีในสนช.จะเข้มข้นและดุเดือดมาก

ยิ่งขึ้น          คงต้องจับตาว่าจะมีสมาชิก สนช.คนไหนกล้าเปิดหน้าเป็นตัวแทนของนายทุนกลุ่มนี้บ้าง 

 ข้อตกลงรัฐภาคียาสูบ 

ผู้จัดการรายวัน  
(31 ต.ค.59) 

  -เสนอรายงาน  กล่าวถึง ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ " TPP" ท่ี ซึ่ง 

ณ ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนชะตากรรมของ TPP เองจะไปในทิศทางใด 
    ประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดกันมาก เพราะ TPP เป็นข้อตกลงทางการค้าฉบับแรก ที่ได้มีข้อเสนอในการตัดสินค้ายาสูบ

ออกจากการเจรจาลดภาษี  ซึ่งดูเผินๆ ก็ดูเหมือนดี เพราะดูเหมือนเราสามารถตัดสินค้าที่มีโทษต่อผู้บริโภคออกจาก

การเจรจาได้ แต่ประเด็นนี้ เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนต่อกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศมาก เพราะเป็นการน า

ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า (non-trade issues) เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน มาใช้เป็นเงื่อนไขในการ

ส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้า หม่ินเหม่ต่อการตีความว่าขัดต่อข้อตกลงของ WTO ท่ีให้สิทธิคุ้มครองทุกประเทศทุก

สินค้าอย่างเท่าเทียมกัน     แต่การท่ีข้อตกลง TPP นี้ ได้น าท่าทีตามแนวคิดของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่า

ด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ( FCTCCOP) โดยชูธงว่า สินค้ายาสูบท าอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 

จึงสมควรถูกจัดการไม่ให้มีเวทีคุ้มครองใดๆ แม้แต่เวทีการค้าโลก แนวคิดอันสุดโต่งนี้ ดูจะเป็นการท้าทายว่าหากอ้าง

เหตุผลแต่เพียงเรื่องสุขภาพ โดยไม่ค านึงถึงมิติอ่ืนๆ 

      การประชุมรัฐภาคียาสูบ ครั้งที่ 7  ท่ีก าลังจะมีขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีอินเดียว่า หากจะมีแนวคิดสุดโต่งใน

การตัดผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากข้อตกลงทางการค้าอื่น  เพียงเพราะนักวิชาการ-เอ็นจีโอสาธารณสุขออกมาอ้างมิติทาง

สุขภาพเพียงด้านเดียว หน่วยงานอ่ืนท่ีต้องตากหน้าไปโดนรุมประณามในเวที WTO จะรู้สึกยังไง 
     คงต้องมาดูกันว่า หน่วยงานของไทย ไล่ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สภา

นิติบัญญัติ ได้รับทราบบ้างหรือยัง โดยเฉพาะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโดยตรง อย่างกระทรวงพาณิชย์ จะมีท่าทีต่อ

เรื่องนี้ยังไง เพราะหากยอมให้มติของการประชุมรัฐภาคียาสูบฯ มาละเมิดข้อตกลงทางการค้า หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีอยู่

ภายใต้ความดูแลของกระทรวงตัวเองแล้วละก็ ต่อไปเราคงได้เห็น "ข้อยกเว้น" ท่ีมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศใน

สินค้าประเภทอ่ืนๆ ตามมาอีกเป็นแน่ 

 สปสช.แจงสิทธคินพิการ 

มติชน  บ้านเมือง 
โพสต์ทูเดย์ 

(31 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว กรณีกลุ่มคนพิการบางส่วนในสิทธิประกันสังคม เตรียมเข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากไม่เห็น

ด้วยกับการให้ ผู้พิการในสิทธิประกันสังคมไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทองท้ังหมด 

ตามค าสั่ง คสช. โดยอาศัยอ านาจมาตรา 44 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและไม่ต้องส ารองจ่าย แต่ผู้พิการ

บางส่วนไม่ต้องการเช่นนั้น และขอมีสิทธิเลือกรับบริการสาธารณสุขว่า จะใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองเอง 
    ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส านักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ไม่ได้ขัดข้อง หากผู้พิการท่ี

เป็นผู้ประกันตนต้องการอยู่ในสิทธิประกันสังคมตามเดิม ขอเพียงแจ้งมาทาง สปส. จะมีการจัดระบบให้ เนื่องจาก

ขณะนี้อยู่ระหว่างการ เตรียมการว่าจะมีใครแสดงความประสงค์ท่ีจะอยู่ในสิทธิใด 
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     ด้านนพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ส าหรับคนพิการท่ีเคยใช้สิทธิบัตรทอง เม่ือมีงานท า

และต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิประกันสังคม และ รพ.ตามสิทธิประกันสังคมเป็น รพ.เอกชนท่ีไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ กรณีนี้จะกลับไปรับบริการยัง รพ.เดิมท่ีเคยใช้สิทธิบัตรทองก่อนท่ีจะมีงานท า ซึ่งคนพิการจะมี

ความคุ้นเคยการรับบริการยัง รพ.นั้นอยู่แล้ว ส่วนกรณีคนพิการท่ีใช้ประกันสังคมและก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาก่อน กลุ่มนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจ านวน คาดว่ามีจ านวนประมาณ 12 ,000 คน 

แนวโน้มจะให้คนพิการกลุ่มนี้เลือกว่าจะใช้สิทธิใด      

 อดีต ส.ส.เป็นโรคประสาท 

เดลินิวส ์
(30 ต.ค.59) 

    -เสนอข่าว ในการประชุม สนช.เม่ือวันท่ี  28  ต.ค. ได้พิจารณากระบวนการถอดถอนนายนริศร ทองธิราช อดีต  
ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ออกจากต าแหน่ง กรณีนายนริศร เสียบบัตรลงคะแนนแทนบุคคลอ่ืน  เหตุเกิดป ี
2556          โดยนายนริศร ได้ลุกขึ้นแก้ต่างช่วงหนึ่ง ยืนยันว่าตัวเองเป็น "โรคประสาท" และชอบเสียบบัตรหลายใบ!

โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วป ี2554 ท าให้เกิดอาการ มือยุกยิก อยู่ไม่เป็นสุข  
   ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และอดีต ผอ. โรงพยาบาลทรวงอก   กล่าวว่า การผ่าตัด
เปลี่ยนลิ้นหัวใจถือเป็นการเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ต้องระวังเรื่องลิ่มเลือดหรือก้อนเลือดเข้าไปอุดตันท่ีสมอง 
อาจท าให้มีภาวะชักเกร็งและอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามมาได้ง่ายกว่าคนปกติ พบได้ร้อยละ 8-9 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีโอกาสเกิดข้ึนได้มาก แต่ อาการโรคประสาท ไม่น่าเก่ียวข้องกับการเป็น

โรคหัวใจ หรือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ   อาจเกิดจากความกังวลต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาโรคเรื้อรังที่ตัวผู้ป่วย  สามารถ
เป็นไปท้ังก่อนและหลังผ่าตัด 
     -นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  ขณะนี้ไม่สามารถบอกได้นายนริศร เป็นโรค
ประสาทจริงหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลน้อยเกินไป โดยในส่วนของโรคประสาทนั้น เป็นกลุ่มอาการ มีหลายอย่าง เช่น 

ความวิตกกังวล การย้ าคิดย้ าท า คนที่เป็นโรคเหล่านี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานน้อยกว่าคนปกติ  เนื่องจาก

คอยแต่วิตกกังวล การเกิดโรคมาจากหลายสาเหตุ บางรายเกิดจากความเครียด  การรักษาต้องรับประทานยาหรือการ

ให้จิตบ าบัด 

 

ผู้จัดการออนไลน์ 

เดอะเนชั่น 
(29 ต.ค.59) 

โรคพิษสุนัขบ้า 

  -เสนอข่าว จากกรณีกลุ่มวัยรุ่น จ.มุกดาหาร ขุดซากสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าไปประกอบอาหารกิน  

    นพ.เจษฎา โชคด ารง อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว( SRRT)ในพื้นท่ี ได้ออก

สอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสโรค พบว่า วัยรุ่นในหมูบ้านท่ีพากันไปขุดเอาซากสุนัขที่ฝังไว้ไปประกอบอาหารกินกัน โดย

วิธีย่าง ลาบ สุกๆดิบๆ ใส่เลือดด้วย และตุ่น มีจ านวน 12 คน และน าผู้สัมผัสโรคมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพา

สุนัขบ้าท่ีรพ.มุกดาหารครบทุกราย จะติดตามผู้สัมผัสโรคและสถานการณ์ในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิดต่อไป ยังมีผู้เสียชีวิต

ด้วยโรคนี้ทุกปี โดยในปี 2559 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย พบว่าจ านวนผู้เสียชีวิตปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับ 5 ปีท่ีผ่าน

มา แนวทางการป้องกันโรค 3 ขั้นตอน ป้องกันการถูกกัด โดยยึดหลักว่า อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก กรณีถูกกัดให้

รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ าสะอาดหลายๆครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบพบแพทย์ทันที หลังจากถูกกัดควรฉีดวัคซีนอย่าง

ต่อเนื่องตามแพทย์นัด 

 พัฒนา10รพ.เฉลิมพระเกียรติ 

คมชัดลึก 

(31 ต.ค.59) 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เดินหน้าพัฒนา 10 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ยกร่างแผนปี 60-

64 ขับเคล่ือนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์    ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนท่ีดี ( Health care 

Excellence)        2.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการท่ีดีของโรงพยาบาล ( Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์พัฒนา

บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ( People Excellence) และ 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของ

โรงพยาบาล (Hospital Excellence)    จากยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าวก็จะมีการด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ

ต่างๆ อีกราว 48 โครงการ 
      อนึ่ง โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.

พนมดงรัก จ.สุรินทร์2.รพ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 3.รพ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู 4.รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 5.

รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง 6.รพ.พระทองค า จ.นครราชสีมา 7.รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ 8.รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี  9.รพ.ยี่

งอ จ.นราธิวาส และ10.รพ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

 สธ.เปิดแอพโรคหลอดเลือดสมอง 
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แนวหน้า 

(31 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว นพ. โสภณ เมฆธน ปลัด  สธ. กล่าวว่า  สธ.ได้ก าหนดให้โรคหลอดเลือดสมองเป็นนโยบายระดับชาติ 

โดยให้โรงพยาบาล ชุมชนขนาด 120 เตียงขึ้นไป จ านวน 206 แห่ง จัดหน่วยบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke Unit ) ระบบ Stroke Fast Track หรืออาจจัดมุมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ตลอดจนสร้าง

ความร่วมมือ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของ โรคหลอดเลือดสมองทุกภาคส่วน    ในปี 2559 จัดนิทรรศการให้

ความรู้ประชาชน เรื่องสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง     พร้อมกันนี้ได้เปิดโปรแกรม Thai CV Risk Score 

ทางลิงค์ http://med.mahidol.ac.th/cvmc/thaicv และแอพพลิเคชั่น 2 ตัว ได้แก่ Fast Track และ Thai CV risk 

calculator เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยง ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ด้วยตัวเอง 

สามารถดาวน์โหลดได้ท้ังระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส(IOS) และแอนดรอย์(Android) 

 
 

ข่าวสด  
(29 ต.ค.59) 

ไทยโพสต์ 
(30 ต.ค.59) 

ปัญหาฆ่าตัวตาย 

  -เสนอข่าว น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนอย่า แชร์คลิปฆ่าตัวตายผ่านสื่อออนไลน์ 

ห่วงเด็กวุฒิภาวะไม่พอ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ   ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การแสดงออกถึงการจะท าร้ายตัวเอง ไม่

ว่าจะด้วยค าพูดหรือพฤติกรรม เช่น การส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ ข่มขู่ตัดพ้อ หรือพูดจา สั่งเสียเป็นนัยๆ หรือการ

โพสต์ภาพวิธีท่ีจะใช้ฆ่าตัวตาย ถือเป็นสัญญาณเตือนส าคัญสุดท่ีจะเกิดการท าร้ายตนเองจริงได้ อย่ามองว่าเป็นการ

เรียกร้องความสนใจ ไร้สาระ แต่มัน คือ call for help ท่ีเขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือ และต้องช่วยเหลือในทันที 

 กรมสุขภาพจิต เดินหน้าขับเคล่ือนพัฒนา IQ/EQ 
ไทยโพสต์ 

(31 ต.ค.59) 

    -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อขับเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2560     กรมสุขภาพจิตมี

นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ตั้งเป้าหมาย เม่ือสิ้นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2564) ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานเช่นเดียวกับ เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ 

ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ 
     อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้ ได้มีนโยบายให้สร้างกลไกการบูรณาการงานในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยยึด

ชุมชนเป็นฐานสร้างการมีส่วนร่วม โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สามารถด าเนินการพัฒนา 

IQ/EQ และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ได้เหมือนกับการดูแลสุขภาพกาย ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อสม. รวมท้ัง พ่อแม่ผู้ปกครอง  ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถคัดกรองและ

กระตุ้นพัฒนาการเด็กในเบ้ืองต้นได้เช่นเดียวกัน  

 โฆษณาเกินจริง  

สยามธุรกิจ 
(29 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. และ โฆษก อย.เตือนภัยผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อค า

โฆษณาเกินจริงทางสื่อสังคมออนไลน์ พบหลายเว็บไซต์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะการโฆษณาแนะน าสินค้า

ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง พบไม่น้อยท่ีโอ้อวดเกินความเป็นจริง แนะผู้บริโภคก่อนซื้อ ก่อนใช้ ควร

ปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลากอย่างเคร่งครัด 

 ยกมาตรฐานสินค้าแปรรูป 

โพสต์ทูเดย์ 

(31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว น .ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.ส านักอาหาร อย. เปิดเผยว่า  อย.เตรียมบังคับใช้มาตรฐานจีเอ็มพีใน

กลุ่มสินค้าแปรรูปทุกชนิด หวังสกัดสินค้าราคาถูกมาตรฐานต่ าจากเพื่อนบ้านทะลักตีตลาดไทย ท้ังนี้ ระยะต่อไปท่ี อย.

จะด าเนินการคือ เตรียมบังคับใช้ฉลากมาตรฐาน จีเอ็มพีในกลุ่มผักผลไม้  ผ่านโรงคัดบรรจุและตัดแต่งก่อนจ าหน่าย 

โดยคาดว่ากฎหมายนี้จะออกมาในปีหน้าและมีผลบังคับใช้ในปี 2561    

 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    
ไทยรัฐ 

(30 ต.ค.59) 

 -เสนอข่าว วัดโพธ์ิเตรียมสร้างรูปหล่อฤาษีดัดตนให้ครบถ้วน หลังเหลือเพียง 24ตน จึงเชิญกรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยฯ ส านักช่างสิบหมู่มาหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า ฤาษีดัดตนที่จะสร้างขึ้นใหม่ต้องสมบูรณ์และถูกต้องตาม

ลักษณะในจารึกมากท่ีสุดขณะนี้สร้างไปแล้ว 9 ตน คาดว่าจะสร้างครบ 80ตน ประมาณปี 2560  

ไทยรัฐ 
( 31 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผน

ไทยแห่งชาติ ที่วัดพระเชตุพนฯ ในการนี้ได้ทรงเจิมรูปหล่อฤาษีดัดตน จ านวน 9 ตน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 

กระทรวงสาธารณสุข และกรมศิลปากร จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม



                                                             สรุปข่าววันท่ี 29-31 ตุลาคม 2559 8 
สื่อ ประเด็นข่าว 

บรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยภายหลังทรงเจิมรูปหล่อฤาษีดัดตนแล้ว ทรงมีพระราชด ารัสว่า "ท่า

ของฤาษีดัดตนช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายได้ อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาไว้ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษา" 

 

แนวหน้า 

(31 ต.ค.59) 

แชมพูมะค าดีควายขจัดรังแค 

   -เสนอบทความ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ โฆษกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า 

ภูมิปัญญาไทยท่ีใช้สมุนไพรดูแลหนังศรีษะและเส้นผม คือ มะค าดีควายและมะกรูด โดยมะค าดีควายเป็นสมุนไพรใน

งานสาธารณสุขมูลฐาน มีสรรพคุณ ขจัดรังแค รักษาโรคชันตุ ปัจจุบันมีการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “แชมพู

มะค าดีควาย” 
 ต้นรักยับย้ังการเติบโตจากเชื้อมะเร็ง 

เดลินิวส ์
(30 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว ดร.ภญ.สุภาวดี  พาหิระ  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ได้แถลงเปิดตัวงานวิจัยยางต้นรัก โดยจากการศึกษาวิจัย ต้นรัก ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ดอก ผล และยาง แล้วท าให้สาร

สกัดบริสุทธ์ิ จากยางต้นรัก พบว่า สารดังกล่าวสามารถยับยั้งการท างานของโปรตีนท่ีจ าเป็นต่อการเติบโตของมะเร็งใน

ภาวะท่ีขาดออกซิเจนได้  นอกจากนี้ยังมีฤทธ์ิต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่  H1N1 ท่ีเฉพาะเจาะจงกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ของ

มนุษย์ ในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ และยังมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ท่ีส าคัญต่อกระบวนการอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ

ไวรัสได้อีกด้วย     งานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเปิดเส้นทางใหม่ในการค้นคว้าวิจัยต้นรัก ซึ่งเป็น

สมุนไพรท่ีมีประวัติการใช้ในการแพทย์แผนไทย แผนจีน และอายุรเวช มายาวนาน และผลการวิจัยนี้ ทีมคณะวิจัยได้

จดสิทธิบัตรระดับนานาชาติจ านวน 3 ฉบับ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ฉบับ   
     โดยผลงานวิจัยนี้จะต้องมีการต่อยอด ทดลองกับสัตว์ โดยเฉพาะ หนู และหากไม่มีผลกระทบ ก็จะทดลองกับคน 

ซึ่งก็อาจใช้เวลาในการสกัดเป็นตัวยามารักษาให้กับมนุษย์อีกคร้ัง นอกจากนี้ตนยังได้สามารถแยกสารสกัดจากยางและ

ดอกรัก จนได้ตัวสารบริสุทธ์ิ ในการน ามาผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ถึง 25 ชนิดด้วยกัน ซึ่งในอนาคตก็จะทดลองพืช

ท่ีมียาง โดยเฉพาะต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณ ต้นเทียนแดง จะน ามาทดลองสกัดหาสารบริสุทธ์ิในการท ายารักษา

โรคต่าง ๆ ปัจจุบันทางทีมวิจัยได้ทดลองโดยการน ายางมาสกัดเป็นสารบริสุทธ์ิจนประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง และ

เตรียมท่ีจะค้นคว้าต่อเนื่องคาดอีกไม่เกิน 5 ปี ผลการวิจัยครั้งนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ ์

 แนะดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน 

กรมประชาสัมพันธ์ 
(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว นพ. ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์  เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแนะวิธี

ดูแลสุขภาพห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ ชี้ควรสังเกตอาการหากมีไข้สูง ตัวร้อน หนาวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดย

เฉพาะท่ีหลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คัดจมูก มีน้ ามูกใสๆ ไอแห้งๆ ไม่ควรละเลยหากมี

อาการแทรกซ้อนมากอาจเสียชีวิตได ้

 ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ 

แนวหน้า 
(31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ

โรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จัดโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแกรนด์ 

บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 7 พ.ย.  เวลา 13.30 น. 

 แจ้งจับคลินิกดัง ผ่า‘ปากกระจับ’ท าเน่า 

เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ 

(31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว นางวิดารา ปาร์ค อายุ 22 ปี เจ้าของร้านกาแฟย่านพัทยากลาง แจ้งความด าเนินคดีคลินิกเสริมความงาม 

“วีเชฟ คลินิก” และแพทย์ของคลินิก ว่า จ้างให้ผ่าตัดท า“ปากกระจับ” แต่กลับผิดหวังปากติดเชื้ออักเสบ ต้องผ่าตัด

รักษาถึง 5 คร้ังแต่ไม่หาย แถมยังปากเบี้ยว ไปตกลงเรียกค่าใช้จ่ายเดินทางไปผ่าตัดรักษาที่เกาหลี 760,000 บาท แต่

แพทย์กลับให้ทนายความเจรจาจะจ่ายให้แค่ 25 เปอร์เซ็นต์ จนต้องแจ้งต ารวจสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  ร.ต.ท.เต็มตรอง รอดศิริ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เปิดเผยว่า จะต้องเรียกตัวแพทย์ท่ีท าการผ่าตัดรักษามา

สอบสวนต่อไป และจะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ไปตรวจสอบท่ีคลินิกดังกล่าว ว่ามีการขออนุญาต

ถูกต้องหรือไม่ 

 หมอไทยเจ๋งผ่าไทรอยด์ทางช่องปาก   
ข่าวสด 

(30 ต.ค.59) 

   -เสนอข่าว นพ.สัจจชน ช่างถม นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานศัลยกรรม ร.พ.มหาสารคาม กล่าวว่า   ผู้ป่วยไทรอยด์
ในภาคอีสานมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ผมจึงไปศึกษาต่อเฉพาะทางศัลยกรรมท่ีประเทศญี่ปุ่น ต่อมาได้รับการถ่ายทอด

เทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากจาก นพ.อังกูร  อนุวงศ์ หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม ร.พ.ต ารวจ 

จากนั้นจึงผ่าตัดให้คนไข้ท่ี ร.พ.มหาสารคาม ในเดือนก.ค.  2557  ถือเป็นคร้ังแรกในภาคอีสาน และเป็น  ร.พ.แรกใน



                                                             สรุปข่าววันท่ี 29-31 ตุลาคม 2559 9 
สื่อ ประเด็นข่าว 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสามารถผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปากไร้แผลเป็นท่ีผิวหนังโดยสิ้นเชิง 
โดยได้ผ่าตัดคนไข้ไปแล้ว 21 ราย ทุกรายประสบผลความส าเร็จ โดยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนใดๆ 

 สถานการณ์โรคมะเร็ง 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

เว็บไซต์เดลินิวส ์

(30 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว  นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  รพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า โรคมะเร็ง

เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ รองลงมาคือโรคหัวใจและอุบัติเหตุ  

เม่ือจ าแนกเป็นกลุ่มผู้ชายโรคมะเร็งอันดับ 1 ท่ีพบคือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ าดี มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

ตามล าดับ ส่วนผู้หญิง มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 คือมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะสลับกันเป็นอันดับ 1 

รองลงมาคือโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงของโรคมะเร็งมี 3 ข้อท่ีอยากให้ประชาชนได้ค านึงถึง

คือ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสารมารถป้องกันได้   1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถคัดกรองได้ และ 1 ใน 3 ของ

โรคมะเร็งสามารถรักษาได้ 
     ด้าน พญ.วัสนัย ไกรสรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวช กล่าวว่า ในส่วนมะเร็งปากมดลูกนั้น จากสถิติพบว่ามี

ผู้ป่วยรายใหม่วันละ 22-27 คน เสียชีวิตวันละ 14 คน ส่วนใหญ่พบในช่วง 45 -60 ปี ทั้งนี้แม้จะเป็นโรคท่ีสามาร ถ

ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองเป็นประจ า แต่ปัญหาคือผู้หญิงไทยมักจะอายและไม่มาตรวจคัดกรอง ซึ่งจากข้อมูล

ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามาตรวจคัดกรองค่อนข้างต่ า แม้กระทั่งคนมีระดับการศึกษาค่อนข้างสูงก็ไม่มาตรวจ

ภายใน 

 นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือเด็กออทิสติก 

บ้านเมือง 

(31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วก าเหนิดพงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับ "รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางด้านสังคมและชุมชน" 

โดยมีผลงานชื่อ "การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม      ส าหรับเด็กออทิสติก" 

โดยสร้างหุ่นยนต์ "BLISS" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช่วยผู้เชี่ยวชาญในการบ าบัดเด็กออทิสติกผ่านเกม   ปัจจุบันทีมวิจัยได้

สร้าง "BLISS" ขึ้นมาอีกหลายตัว เพื่อด าเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
    ท้ายท่ีสุดอยากพัฒนาต่อไปให้หุ่นยนต์ BLISS สามารถช่วยให้ผู้ปกครองบ าบัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

ได้เองท่ีบ้าน เข้าถึงข้อมูลการฝึกจากระยะทางไกล และวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กเพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมใน

การเข้ารับการบ าบัดคร้ังต่อไปได้ ก็จะท าให้การบ าบัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 เล็งเพ่ิมค่าเก็บขยะ 

เดลินิวส ์

(31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาเรื่องการยก

ร่างข้อกฎหมายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฉบับใหม่ และผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูล

ฝอยท่ีคาดว่าสามารถจะเก็บได้ฯ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหา เตรียมออกเป็นข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร ในการจัดเก็บขยะตามปริมาณที่ท้ิงจริง หลังกทม.แบกรับภาระการจัดการปีละ 6 พันล้าน    

นอกจากนี้จะต้องมีการพิจารณากฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอย พ.ศ...ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข  เพิ่งมีการประกาศใช้ด้วย เพื่อให้มีทิศทางจัดเก็บไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้

คาดว่าจะมีการน าเสนอเป็นวาระหลังจากเปิดประชุมสภา กทม. ในสมัยหน้า ท้ังนี้ หากสามารถจัดเก็บขยะได้ในราคาที่

แพงขึ้น ก็น่าจะท าให้ลดภาระเรื่องการขาดทุนลงได้  ซึ่ง หาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้ กทม. ต้องมาพิจารณาว่าจะ

ด าเนินการอย่างไร  อาจจะต้องจัดเก็บในรูปแบบขั้นบันได ใครสร้างขยะเยอะก็ต้องเสียค่าจัดเก็บเยอะ เพื่อให้

ประชาชนหันมาลดการผลิตขยะเพื่อลดภาระการจัดเก็บในระยะยาว 

 

บ้านเมือง 

(29 ต.ค.59) 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

  -เสนอข่าว นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอ าเภอขุนตาล น.พ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ุ นพ.สสจ.เชียงราย นายคงศักดิ์ ชัยชนะ 

ผอ.รพ.ขุนตาล ร่วมเปิดงาน Kick off ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ( Long 

Term Care) แบบบูรณาการของอ าเภอขุนตาล    ท้ังนี้ อ าเภอขุนตาล เป็นอีกอ าเภอท่ีประสบผลส าเร็จในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยยึดหลักการด าเนินงาน 3 อ. ได้แก่ อ.ท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อ.ท่ี 2 อาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.)  และ อ.ท่ี 3 องค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 วอนช่วยเด็กหนังลอก 

ไทยโพสต์  ช่อง 3   -เสนอข่าว ท่ี จ.พัทลุง ด.ช.ธนพัฒน หีมหลบ หรือ ด.ช.อาลิฟ อายุ 1 ขวบกับ 7 เดือน  ป่วยเป็นโรคประหลาด หนัง



                                                             สรุปข่าววันท่ี 29-31 ตุลาคม 2559 10 
สื่อ ประเด็นข่าว 

(31 ต.ค.59) ลอกออกตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ลูกยังกินอาหารได้ รวมท้ังนมแพะ ส่วนนมชนิดอ่ืนกินไม่ได้ เนื่องจากมีอาการแพ้

แม่พาไปหาหมอตามโรงพยาบาลมา 4 คร้ัง อาการยังไม่ดีข้ึน วอนขอความเมตตา 

 ไวรัสซิกา 

กรุงเทพธรุกิจ ไทยโพสต์ 

ไทยรัฐ มติชน 

เดลินิวส์ แนวหน้า 

(29 ต.ค.59) 

-เสนอข่าว หญิงมีครรภ์ชาวต่างชาติวัย 32 ปีในนครย่างกุ้งของเมียนมา ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นราย

แรกของประเทศ เบ้ืองต้นยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่า ผู้ติดเชื้อเป็นนักท่องเท่ียวหรือไม่  อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผย

สัญชาติ บอกแต่เพียงว่า เธออาศัยอยู่ในเมียนมาเป็นเวลาหลายป ี

ผู้จัดการออนไลน ์

(30 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขพม่าออกค าเตือนต่อสตรีท่ีแต่งงานแล้ว และอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ให้หลีกเลี่ยงการ

ตั้งครรภ์เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาภายในประเทศเป็นราย

แรก   โดยทางการไม่อนุญาตให้สตรีรายดังกล่าว ออกจากสถานท่ีพักเป็นเวลา 2 สัปดาห์  

โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ 

กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก 

เดอะเนชั่น (31 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว เวียดนามพบกรณีเด็กหัวเล็กแต่ก าเนิดจากมารดาท่ีติดเชื้อซิกา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค เป็นกรณี

แรกในเวียดนาม โดยเวียดนามมีจ านวนผู้ติดเชื้อแล้ว 9 ราย และเตรียมจะประกาศเพิ่มเติมในอีก 2-3 วันข้างหน้า 

 โคหัดในโรมาเนีย 

กรมประชาสัมพันธ์ 

(30 ต.ค.59) 

  -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขโรมาเนียยืนยันว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคหัดจ านวน 935 คนและเสียชีวิต 6 คน โดยพบ

การระบาดของโรคหัด 29 เขตจากท้ังหมด 41 เขต รวมท้ังในเมืองหลวงของประเทศ ในขณะที่เม่ือปีท่ีแล้วพบผู้ป่วย

โรคหัดเพียง 7 คน  

 


